



- สำเนาฉบับ -

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป โทร. IP - Phone ๑๐๒

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑/๑๔๒

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของสำนักงานอธิการบดี

เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตามทีบันทึกข้อความคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบันทึกข้อความคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ กระบวนการสรรหาอธิการบดี ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเน้นให้บุคลากรในสังกัดส่วนราชการมีส่วนร่วม นั้น

ในการนี้ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี จึงขอเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ของสำนักงานอธิการบดี ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสร้งจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ เรียบร้อยแล้ว และพร้อมนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน ๒ รายชื่อ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

...../ร่าง
/พิมพ์
/ตรวจ

รายละเอียดผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

รายชื่อ	จำนวนความถี่ ของผู้เสนอชื่อ	ร้อยละของผู้เสนอชื่อจาก ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทั้งหมด	หมายเหตุ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา	๑๘๙	๖๙.๔๙	
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล	๑๑๐	๔๐.๕๑	

จำนวนผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทั้งหมด	จำนวน	๒๘๐	คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ “ล่วงหน้า”	จำนวน	๑	คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	จำนวน	๒๗๑	คน
จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ	จำนวน	๘	คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖
รวมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด	จำนวน	๒๗๒	คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

เหตุผลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี

๑) เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความชำนาญและคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในทุกสาขา สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร เป็นผู้ที่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีและคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีส่วนใหญ่เสนอชื่อเป็นลำดับที่ ๑

๒) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความชำนาญและคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในทุกสาขา สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร เป็นผู้ที่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีและคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีส่วนใหญ่เสนอชื่อเป็นลำดับที่ ๒

